

(สำเนา)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๑๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา

ผู้มาประชุม

๑. นายทูล ระวังดี	ประธานสภา อบต. สะเดา
๒. นายสายเรียบ เกือบรัมย์	รองประธานสภา อบต. สะเดา
๓. นางสาวนุช จอห์นเซ่น	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖
๔. นางพุ สิริสังข์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑
๕. นายธีรวัฒน์ มนแก้ว	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓
๖. นายมัย แพงเจริญ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓
๗. นางฐิติรัตน์ พันยา	เลขานุการสภา อบต. สะเดา

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายจรงค์ เกษมสุขอำไพ	นายก อบต. สะเดา
๒. นายที มนแก้ว	รองนายก อบต. สะเดา
๓. นางสาวปริยานุช เปรียบสม	เลขานุการนายก อบต. สะเดา
๔. นายปรีชา พันยา	ผู้อำนวยการกองช่าง
๕. นางสาวณพัชชนันท์ ธนนภัชมนตรี	นักพัฒนาชุมชน
๖. นายสุรพล บุญมี	หัวหน้าสำนักปลัด
๗. นางสาวนุชจรี จงจอหอ	นักวิชาการศึกษา
๘. นางสาวดี คงดี	นักทรัพยากรบุคคล
๙. นายบัณฑิต หลอดทอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นางฐิติรัตน์ พันยา -เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
เลขานุการสภาฯ วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา บัดนี้ถึงเวลาประชุมแล้ว ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ทุกท่าน เข้าประจำที่เพื่อตรวจนับองค์ประชุมผลการตรวจนับองค์ประชุม ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาอยู่ในตำแหน่ง จำนวน ๖ คน มาประชุม จำนวน ๖ คน เลขานุการสภาฯ ๑ คน ลาประชุมไม่มี ขาดการประชุมไม่มี องค์ประชุมเกินกึ่งหนึ่งสามารถดำเนินการประชุมได้ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๙ คน ก่อนการเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ได้จัดรูปเขียนบูชาพระรัตนตรัย และขอให้ท่านประธานสภาดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป เรียนเชิญคะ

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ

นายทูล ระวังติ -แจ้งเรื่อง สิบเอกโกมิน กำประโคน รองนายกฯ ขอลาประชุม

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม -รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓

ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

นายทูล ระวังติ -ขอให้สมาชิกสภาและผู้ร่วมประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓

ประธานสภาฯ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่ได้แจกสำเนารายงาน

การประชุมไปแล้ว หากเห็นควรแก้ไข เพิ่มเติมถ้อยคำส่วนใดขอเสนอต่อที่ประชุม

ที่ประชุม -ได้ร่วมกันตรวจรายงานการประชุม

นายทูล ระวังติ เมื่อที่ประชุมไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุมหรือเพิ่มเติม ผมจึงจะขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่า

ประธานสภาฯ เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ขอให้

ท่านสมาชิกสภา ยกมือ ครับ

มติที่ประชุม มีมติรับรอง ๕ เสียง

มีมติไม่รับรอง - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทุ้งถาม (ถ้ามี)

ที่ประชุม -ไม่มี-

นายทูล ระวังติ สำหรับระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทุ้งถาม ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดยื่นกระทุ้งถาม

ประธานสภาฯ จึงขอดำเนินการประชุมในระเบียบวาระที่ ๔

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่เสนอใหม่

๔.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล

สะเดา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง กันยายน

พ.ศ. ๒๕๖๖)

นายทูล ระวังติ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา รายงานผลการติดตามและประเมินผล

ประธานสภาฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ครับ

นายจรงค์ ำ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ข้าพเจ้าขอรายงานผล

นายก อบต. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ระหว่าง

เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖) ได้รับทราบ และวิธีการตามรูปแบบการการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาโดยการจัดเก็บและ

/รวบรวมข้อมูล...

รวบรวมข้อมูลต่างๆ ในเอกสารได้แจกให้ทุกท่านไปแล้ว ข้าพเจ้าขออ่านตามเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖) ขอให้ประธานสภา และสมาชิกสภา ทุกท่าน ได้ดูตามเอกสารครับ เพื่อเป็นการรวบรวมโครงการตามแผนการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๖ การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖) ว่ามีจำนวนกี่โครงการ และเบิกจ่ายเป็นจำนวนเงินเท่าไร ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น ข้อ ๒๙ (๓) ข้อ ๓๐ (๕) ขอให้ท่านประธานสภา และสมาชิกสภา ทุกท่านตรวจดูและพิจารณาในเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้ว

นายทูล ระวีงดี
ประธานสภาฯ

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัย จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดสอบถามหรืออภิปราย

นายทูล ระวีงดี
ประธานสภาฯ

ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม ผมขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภาท่านใดเห็นควรให้ความเห็นชอบและรับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖) โปรดยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ ๕ เสียง
- มีมติไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๔.๒ ญัตติการขอโอนอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นายทูล ระวีงดี
ประธานสภาฯ
นายจรงค์ ๖
นายก อบต.

ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ได้เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ครับ

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา ทุกท่าน ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาได้พิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

/หลักการ..

หลักการ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗

เหตุผล

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายมากมายหลายประการ และมีสำนักปลัด อบต. เป็นหน่วยงานย่อยในการทำหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของและราชการที่มีได้กำหนดเป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดใน อบต. ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการของสำนักปลัด อบต. ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่มีเครื่องพิมพ์ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการในการจัดพิมพ์เอกสาร ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความคล่องตัว และไม่มี ความรวดเร็ว

เพื่อให้การปฏิบัติงานทางราชการในการจัดพิมพ์เอกสาร ของสำนักปลัด อบต. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว และรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นต้องโอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในงบลงทุน จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

โอนลด

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (หน้า ๗๗/๑๒๓) ตั้งไว้ จำนวน ๒๙๗,๙๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน (ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖) จำนวน ๒๓๘,๕๐๐.-บาท โอนลด จำนวน ๘,๙๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน จำนวน ๒๒๙,๖๐๐.-บาท เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้คาดว่าจะมีเงินเหลือจ่าย

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที) จำนวน ๘,๙๐๐.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด อบต.)

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ ตลอดจนเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ข้าพเจ้าในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา

/ขอได้โปรด...

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา เพื่อพิจารณา ต่อไป

นายทูล ระวงศ์ ประธานสภา ที่ประชุม	ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ได้เสนอญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัย จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ครับ
นายทูล ระวงศ์ ประธานสภา	ไม่มีสมาชิกสภา ผู้ใดสอบถามหรืออภิปราย ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม ผมขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน โปรดยกมือด้วยครับ
มติที่ประชุม	- มีมติอนุมัติ ๕ เสียง - มีมติไม่อนุมัติ ๐ เสียง -งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายทูล ระวงศ์
ประธานสภา

มีสมาชิกสภาหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด จะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ครับ ขอเชิญครับ

นางฐิติรัตน์ พันยา
ปลัด อบต.

ขออนุญาตเชิญพนักงานส่วนตำบลที่โอนย้าย แนะนำตัวต่อที่ประชุมสภา

นางสาวณพัชชนันท์ ธนนภขมนตรี
นักพัฒนาชุมชน

ขอเชิญนักพัฒนาชุมชนแนะนำตัวค่ะ

เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวณพัชชนันท์ ธนนภขมนตรี

ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยขอย้ายสับเปลี่ยนกับนายชัยชนะ ชมตง ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ

นายจรงค์ ๓
นายก อบต.

-การดำเนินงานโครงการก่อสร้างขั้นพื้นฐาน ของ อบต.สะเดาปีงบประมาณ

๒๕๖๖ ประเภทถนน คสล. และรางระบายน้ำตามข้อบัญญัติ มีดังนี้

๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๖ ถนนยาว ๑๑๒ เมตร กว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร(จากศูนย์เด็กเล็ก ถึง สำนักงานอบต.สะเดา ถนนยาว ๑๕๙ เมตร กว้าง ๔เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร(จากศาลา ยายถึงบ้านนายแอ๊ด)

๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๘ถนน ยาว ๑๓๘ เมตร กว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร (จากที่ดินนายชัยวัฒน์ ถึงที่ดินนางสายฟ้า) ถนนยาว๓๗ เมตร กว้าง๔เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร(จากถนนลาดยางตำบลนางสายสูนีย์ถึงบ้านนางปัทมา)

๓.โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.๑๑ ถนนยาว ๑๑๖ เมตรกว้าง๔เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร(ที่นายสุขุม ดุจจามุทัศน์)

๔.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๓ ยาว ๓๘ เมตร กว้าง ๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร (จากบ้านนางสวน ถึงที่ของนายคำรพ) ถนนยาว ๕๐ เมตร กว้าง๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร(จากที่นายสุเทพ ถึงที่นางเขียน) ถนนยาว ๑๓๘ เมตร กว้าง ๓เมตรหนาเฉลี่ย๐.๑๕ เมตร (จากศาลากลางหมู่บ้านถึงที่นายเชย)

๒.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวบ พร้อมฝาปิดคอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ ยาว ๑๐๐ เมตร ความกว้าง ๐.๔๐เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร(จากสี่แยกบ้านนายสมจิตถึง

/บ้านนางวันดี...

บ้านนางวันดี แต่งบประมาณยังไม่สามารถทำได้ตลอดแนว) ม.๓ ยาว ๑๕๗เมตรกว้าง๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย๐.๔๐ เมตร(จากบ้านนางรมณีถึงศาลากลางหมู่บ้าน) ม.๘ ยาว๘๖เมตรกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร(จากบ้านนายสุรเดชถึงที่นายรอย) ม.๑๑ ยาว๑๐๐เมตร กว้าง๐.๔๐ เมตรลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร(จากบ้านนายศิริถึงบ้านนายสัญญา)ทุกโครงการได้ ดำเนินการเสร็จเกือบหมดแล้วเหลือแค่ร่างระบายน้ำม.๓ หมู่เดียวอีก ๒ อาทิตย์น่าจะเสร็จ ใช้งบประมาณทั้งสิ้นประมาณ ๒.๓ ล้านบาทบาท เนื่องจากงบประมาณมีจำกัดจะพยายาม จัดสรรให้ในพื้นที่ ที่มีความเดือดร้อนเป็นอันดับ๑ มาก่อนครับ

นายสุรพล บุญมี หัวหน้าสำนักปลัด เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เนื่องจากได้รับแจ้งจาก งานการเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะต้อง มี เอกสารประกอบเกี่ยวกับรูปภาพในการเข้าร่วมงานรัฐพิธี รัฐพิธี เช่น วันพ่อ วันแม่ เพื่อใช้ประกอบในการยื่นขอเครื่องราช จึงขอความร่วมมือและขอความอนุเคราะห์ ประธานสภา สมาชิกสภา ให้เข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสต่อไป

นายบัณฑิต หลอดทอง นักวิเคราะห์ ขอแจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา จะดำเนินการประชุมในวันจันทร์ ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐น. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา

นางสาวนุชจรี จงจอหอ นักวิชาการศึกษา ขอให้สมาชิกสภาส่งรายชื่อนักกีฬาฟุตบอลหญิงคู่แข่งในวันพิธีเปิดด้วยคะ

นายทูล ระวงศ์ ประธานสภา มีท่านใด จะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอปิดประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

(ลงชื่อ) **ฐิติรัตน์ พันยา** ผู้บันทึกจรรยาบรรณการประชุม
(นางฐิติรัตน์ พันยา)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ถูกต้องแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) **พุ ลิทธิสังข์** ตรวจสอบถูกต้อง
(นางพุ ลิทธิสังข์)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) **นุช จอห์นเซ่น** ตรวจสอบถูกต้อง
(นางสาวนุช จอห์นเซ่น)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) **ธีรวัฒน์ มนแก้ว** ตรวจสอบถูกต้อง
(นายธีรวัฒน์ มนแก้ว)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

